

Mẹ Đất Cuộc Đời Tôi Tôi Mẹ Tôi Mẹ Tôi Mẹ Tôi Mẹ Tôi Mẹ Tôi Mẹ Tôi Mẹ Tôi Mẹ Tôi Mẹ Tôi Mẹ Tôi

Tác Giả: Trúc Ngân

Thứ Bảy, 17 Tháng 4 Năm 2010 07:13

Mẹ yêu ơi! Đêm nay con ngủ không được vì trằn trọc trong những suy nghĩ về mẹ.



Nhìn con gái của mẹ xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành tốt bụng, ai cũng nghĩ mẹ của con chắc cũng đẹp, giàu có và hiền hậu. Hôm nay có người nhìn con của mẹ với ánh mắt triu mến và hỏi: “Mẹ con làm nghề gì?”. Con hơi lúng túng: “Mẹ con làm nghề trồng rau”.

Con vẫn nhớ trong những buổi học tập của con, người nghiệp vụ của cha mẹ luôn nhắc con ghi nhớ cách văn hóa rằng “làm việc” thay vì “nông dân”. Mà với con, làm việc hay nông dân cũng đáng trân trọng như nhau.

Con vẫn thường nói với mọi người rằng: “Mẹ tôi là người mẹ tốt và luôn giữ vai trò chăm sóc các thành viên trong gia đình”. Điệu này chỉ đúng vài năm trước đây chứ 10 năm trước, con trả lời: “Mẹ tôi đất trồng rau”.

Hồi đó nhà mình khó khăn lắm. Cha chạy xe ôm, mẹ đất trồng rau. Nghe cái tên nghề là biết nghèo đến mức nào rồi. Hai chị đang đi học, còn con học cấp II cũng phải lao động vào phần việc bếp núc, đất trồng rau như những đứa trẻ khác.

Buổi sáng, mẹ chúng ăn gì đã lao vào đất trồng rau. Mẹ tôi mẹ tôi mẹ tôi đất trồng rau 2.000 đồng (kể cả tiền công và tiền mua vật tư). Mẹ tôi ngày sáng đến chiều mẹ đất trồng rau 10 đồng, còn con siêng năng thì cũng giúp mẹ đất trồng rau của chị cấp cho con và với giá 400 đồng/công.

Mã Dữ Liệu Cuốn Sách Đĩa Tiếng Anh Thăm Chùi Chân

Tác Giả: Trúc Ngân

Thứ Bảy, 17 Tháng 4 Năm 2010 07:13

Tình huống xu tích cóp đợc, mẹ nuôi ch hai hợc ngh trên tnh, nuôi ch ba hợc ở Sài Gòn.

Mẹ cõa con nhõ bao ngợi mẹ nghèo ở khợp miền đợc nợc. Mẹ i viợc mẹ làm chõ mong các con có cái ăn, cái mặc và đợc đợc n trợng.

Con vờn giợ tính tí t kiợm mà đôi khi bợn bè bợo là keo kiợt. Vợy chõ biợ t phợi làm sao bây giợ hợ mẹ? Mẹ i khi tiêu xài con đợu nghĩ tợi nhợng ngày gian khợ đã qua. Ngày mà mẹ i ngày con chõ làm đợc 4.000 đợng, còn mẹ chõ làm đợc hợn 20.000 đợng. Mà trợi cũng thợợng cho nhà mình, khi nào túng thiợu là mẹ ởợc: “Ợợc gì có ai kêu cha mà y xe!”. Mà nhà mình hay vợy đó, hợ mẹ ởợc vợy là có ngợi thuê cha.

Mẹ cõa bợn con cũng vợ t vợ nhõ mẹ vợy. Có ngợi gánh hàng rong, có ngợi làm viợc nhà cho ngợi ta đợ có tí n nuôi các con đợ hợc. Nhõ bao ngợi mẹ khác, mẹ cõa con tợo tợn, bợn chõ i ngợc xuôi.

Giợ mẹ đã gợn 50 tuợi, mái tóc hai màu đen trợng. Con cõa mẹ giợ cũng đã lợn, ai cũng đợc hợc hành tợ tợ. Chõ hai là đợu đợợng ở bợnh viợn huyợn, chõ ba là kợ toán công tác ở Sài Gòn. Còn con là bé cũng sợp tợ t nghiợp đợi hợc. Nhợng vợ t vợ đã tợm qua, mẹ giợ đây lo chăm sóc cháu ngợi và cha mẹ chợng.

Nhợng mẹ ở i! Đợu làm con cợm thợy lo lợng nhợ t là sợc khợ e cõa mẹ. Mẹ thợợng than đau nhợc, có lợ vì ngày trợ mẹ làm quá sợc. Con lợi sợ mợ t ngày con không còn có mẹ, nhõ vợy vào ngày cõa mẹ nhõ 8-3, 20-10, và ngày lợ Vu lan, con sợ buợn biợ t mợy?

Mẹ i ngày còn có mẹ, có cha là mẹ i ngày con biợ t, vờn có ngợi đợng mong ngợng con vợ. Dù đợ xa muôn phợợng, xin nhợng ai còn có mẹ hãy gợi cho mẹ nhợng lợi yêu thợợng tợ tợn đợy lòng!